



ĐIỂM BÁO TUẦN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHỆ AN
Số 06 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

TUẦN 7

Từ ngày 08/02/2024 đến ngày 14/02/2024

(Từ ngày 29 đến mừng 5 tết năm Giáp Thìn)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH

- *Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024*
- *Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, các công nhân sẽ làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đề ra*
- *Nghệ An kỳ vọng phát triển đột phá từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị*
- *Công an Nghệ An xuyên Tết xử lý vi phạm nồng độ cồn*

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

*** Một số hoạt động chính trị nổi bật**

- Ngày 8/2, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phan Thị Kim Oanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Thái Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội;... Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;... Lãnh đạo Công an

tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Ngày 8/2, trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Diễn Châu, huyện Nam Đàn.

Trước đó, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã về thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Diễn Châu. Tham dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Diễn Châu.

- Trong ngày mừng Một Tết Giáp Thìn, lá cờ đỏ sao vàng được mang về từ Trường Sa đã được các cựu chiến binh kéo lên trong Lễ chào cờ trang trọng và linh thiêng do cấp ủy, Nhân dân khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng (thành phố Vinh) tổ chức.

*** Một số hoạt động khác**

Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Ngày 14/2/2024 (tức là ngày mùng 5 tháng Giêng Tết Giáp Thìn 2024), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Vinh. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, các đại biểu, người dân và du khách thập phương đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ chiến công vang dội hào hùng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nhân dân và một số cơ quan báo chí đưa tin về những sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh đặc biệt là Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

KINH TẾ - ĐẦU TƯ

* Triển khai dự án – Đầu tư

Báo Tiền phong (8/2) đăng bài “Nhộn nhịp trên công trường cao tốc Bắc - Nam ngày cuối năm”: Hai ngày cuối cùng của năm, trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn nhộn nhịp tiếng máy móc, tiếng công nhân làm việc. Dịp Tết Nguyên đán, các công nhân sẽ làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đề ra. Các công ty đã đăng ký làm xuyên Tết. Trong đó Công ty TNHH Hòa Hiệp có 3 mũi thi công ở hầm Thần Vũ, cầu Xuân Dương 2, thi công trên tuyến, nút giao Quốc lộ 46B. Công ty Thái Yên có 4 mũi thi công, công ty 456 có 2 mũi thi công, Cienco 4 có 4 mũi thi công. Được biết, để động viên công nhân làm việc trong dịp Tết Nguyên đán, các công nhân Công ty Hòa Hiệp sẽ được tính 300% lương so với ngày thường.

Báo Nhân dân, Báo Giao thông, Báo Tri thức & Cuộc sống cũng phản ánh nội dung này.

Báo Nghệ An (8/2) đăng bài “Đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn huyện Diễn Châu”: Thời gian qua, huyện Diễn Châu đã đồng thuận, thống nhất, đoàn kết trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn với định hướng xây dựng huyện trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030. Năm 2023, huyện Diễn Châu triển khai công tác giải phóng mặt bằng rất nhiều dự án, công trình trọng điểm từ cấp Trung ương đến địa phương; diện tích giải phóng mặt bằng ước khoảng 1.000 ha. Trong đó, có 2 dự án quy mô lớn: Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thoi-Nậm Cắn (đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu) là 9,18 km; Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc với tổng diện tích là 500 ha (bao gồm: giai đoạn 1A là 300,2 ha và giai đoạn 1B là 199,8 ha). Để không xảy ra điểm nóng, cấp huyện đã xây dựng 166 mô hình, cấp xã xây dựng trên 20 mô hình “dân vận khéo”, điển hình là các mô hình về giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm, công trình dân sinh, mở rộng đường giao thông...

Báo Nghệ An (10/2) đăng bài “Khu công nghiệp Hoàng Mai II – Điểm đến mới cho nhà đầu tư”: Nối tiếp những kết quả tích cực của tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt, Khu công nghiệp Hoàng Mai II vừa được Thủ tướng chính

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 09/2023 là khu công nghiệp mới hấp dẫn ở Nghệ An. Khu công nghiệp Hoàng Mai II thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai với diện tích 334,79ha, có tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng. Định hướng của KCN Hoàng Mai II là tập trung thu hút các dự án trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; các dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các dự án thân thiện với môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo...Hiện tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài tới từ các quốc gia Trung Quốc, Anh, Ấn Độ,... như Tập đoàn Thiên Năng, Tập đoàn Runergy,... Trong đó, Tập đoàn Thiên Năng đã ký kết thỏa thuận thuê lại đất và đang làm thủ tục để thực hiện dự án đầu tư với số vốn dự kiến khoảng 200 triệu USD cho toàn bộ dự án.

Báo Lao động (12/2) đăng bài “Từ kỳ tích thu hút vốn FDI của Nghệ An”: NThu hút đầu tư là chủ trương lớn và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được lãnh đạo tỉnh thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, quán triệt, trở thành tinh thần chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Theo đó, Nghệ An có công thức “5 sẵn sàng” dành cho các nhà đầu tư, bao gồm: Sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng về cơ sở hạ tầng; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính; sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ. Thành công của Nghệ An là điều mà các địa phương khác rất ngưỡng mộ và mong muốn đạt được. Nghệ An đã đi trước một bước trong việc thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để lót ổ đón đại bàng. Bởi vì chỉ có thành công trong thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn đầu tư FDI thì mới đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho địa phương. năm 2023, Nghệ An thu hút vốn đầu tư FDI đạt gần 1,6 tỉ USD, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và lọt top 10 cả nước, lập nên kỳ tích trong điều hành, phát triển kinh tế.. Đến nay, các dự án nói trên đã phát huy hiệu quả thực tế, hình thành các khu công nghiệp với chuỗi sản xuất, cung ứng liên hoàn, thu hút nhiều dự án cùng đầu tư vào Nghệ An.

Liên quan đến nội dung này, Tạp chí Doanh nhân Việt Nam (12/2) đăng bài “*Những 'làn gió mới' trong bức tranh hút vốn FDI*”; Báo Nhà đầu tư (12/2) đăng bài “*Kỳ tích Sông Lam*”.

Báo Lao động (ngày 12/2) đăng bài “2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam kỳ vọng về đích năm 2024”: Đó là dự án thành phần cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 nâng tổng số đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên 2.021km. Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt là 1 trong 3 dự án đầu tư hợp tác công tư (PPP) của cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Chiều dài dự án khoảng 50km, đi qua hai tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu công

trình cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn tổ chức thi công trong dịp Tết để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết ấm lên, không mưa để đẩy mạnh thi công trên toàn tuyến, đặc biệt là các vị trí then chốt như cầu vượt Hưng Đức (huyện Hưng Nguyên) qua sông Lam nối Nghệ An - Hà Tĩnh. Đoạn cầu vượt đê Sông Lam hiện đã thi công xong một số phần trụ...

*** Kinh tế - doanh nghiệp**

Báo Lao động (8/2) đăng bài “Nghệ An kỳ vọng phát triển đột phá từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị”: Triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, năm 2023, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và chú trọng nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2023 trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, nhưng với nỗ lực đồng bộ, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá (7,14%), cao hơn tốc độ tăng trưởng cả nước (5,05%). Năm 2023, thu ngân sách tỉnh đạt hơn 20.250 tỉ đồng, đạt 127,88% so với kế hoạch giao (15.836 tỉ đồng). Đặc biệt, tỉnh đã lập kỉ tích khi thu hút được 1,603 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó thu hút vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỉ USD. Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ, kết nối cung cấp 8.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI và năm 2024 dự kiến nhu cầu lên 15.000 đến 20.000 lao động. Trong thời gian tới, tỉnh đặt ra mục tiêu sẽ xóa hơn 15.000 ngôi nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn. Những kết quả ấn tượng nói trên mở ra hướng đi mới, đầy triển vọng cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An sau khi có Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Tạp chí Thương hiệu và công luận (12/2) đăng bài “Đổi mới sáng tạo giúp Nghệ An đi nhanh trên “xa lộ” kinh tế số”: Những năm gần đây, mặc dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn của toàn cầu cũng như tại Việt Nam nhưng tỉnh Nghệ An nổi lên như một điểm sáng trong thu hút đầu tư, vượt mốc 1,6 tỷ USD và đứng thứ 8 cả nước. Để có được những thành quả này, Nghệ An đã có thực hiện nhiều đổi mới, đặc biệt là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Tại Nghệ An, chuyển đổi số được là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, toàn diện, mang tính đột phá, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu và sự tham gia của toàn dân. Doanh nghiệp, người dân là trung tâm, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân. tại buổi sơ kết một năm thực hiện chuyển đổi số, kết quả rà soát theo mục tiêu đề ra đến năm 2025, đến nay đã

hoàn thành 8/11 mục tiêu về chính quyền số, 2/6 mục tiêu về kinh tế số, 1/3 mục tiêu về xã hội số. Một số nhiệm vụ đã tiệm cận và hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến nay, doanh nghiệp và người dân đã bắt đầu quan tâm đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng các nền tảng số. Các nền tảng số, phần mềm dùng chung của tỉnh đều được triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây bảo đảm vận hành hiệu quả, an toàn thông tin. Cơ bản các địa bàn đều đã được phủ sóng băng rộng di động.

*** Nông nghiệp**

Báo Nghệ An (13/2) đăng bài “Vùng nguyên liệu mía Nghệ An có nơi đạt năng suất kỷ lục gần 140 tấn/ha”: Trên địa bàn miền núi huyện Tân Kỳ - vùng nguyên liệu chủ lực của Nhà máy đường Sông Con - năm nay nhiều diện tích mía đạt năng suất 140 tấn/ha, được bà con nông dân ở đây đánh giá là mức kỷ lục... Lãnh đạo xã Giai Xuân cho biết: Xã có 871ha mía, trong đó khoảng 400ha mía đạt năng suất 120-140 tấn/ha. Cây mía ở xã Giai Xuân là cây chủ lực nhiều năm qua và bà con đã đưa mía từ đồi xuống ruộng, trồng trên đất lúa năng suất thấp. Với việc được thu mua ổn định, bà con xã Giai Xuân chung thủy với nhà máy đường; phía xã cũng bố trí cán bộ nông vụ thường xuyên bám đồng để hỗ trợ cho bà con. Được biết, giống mía KK3 sinh trưởng mạnh, mọc mầm tốt, đẻ nhánh mạnh, chống chịu sâu hại, lưu gốc tốt, ít bị đổ ngã, không trở cờ, khả năng chịu ngập úng và nhiễm phèn mặn tốt, có mật độ cây hữu hiệu cao, khối lượng cây lớn, khả năng giao tán sớm, chín trung bình sớm, khả năng thích ứng rộng; năng suất thực thu từ 120,50 tấn/ha đến 143,35 tấn/ha, chữ đường cao. Hiện nay, với năng suất đạt 140 tấn/ha ở Tân Kỳ cho thấy, việc thâm canh mía nói chung ở đây rất hiệu quả, nhà nông càng yên tâm bám đồng ruộng. Hiện nay, Nhà máy đường Sông Con có gần 5.000ha mía nguyên liệu, trong đó có khoảng 1.000ha mía năng suất đạt từ 100 tấn trở lên; nhất là ở các vùng mía Nghĩa Đồng, Kỳ Sơn, Giai Xuân, Tân Xuân... của huyện Tân Kỳ.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

*** Chào đón Tết Giáp Thìn 2024**

Lời chúc Tết giao thừa Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Trong thời khắc thiêng liêng đón giao thừa, chào Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sỹ tỉnh nhà; những người con Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền của Tổ

quốc và ở nước ngoài; cùng bạn bè trong nước và quốc tế đang đón tết tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng, tin bài để giới thiệu không khí đón xuân, ra quân sản xuất đầu năm mới Giáp Thìn 2024 tại các địa phương trong tỉnh: Trải nghiệm đầu xuân tại Quỳnh Đôi – làng cá gỗ, khoa bảng xứ Nghệ (Báo Công thương); Tết của người O Đu trên vùng đất mới; Độc đáo tục “cúng thuyền” của ngư dân làng biển ở huyện Diễn Châu (Thông tấn xã Việt Nam); Ngày Tết bàn chuyện thưởng trà và văn hóa trà Việt; Mùa Xuân, lên núi hái lộc chè; Vui hội cầu mùa ở bản Thái miền Tây Nghệ An; Tin ảnh: Ấm cúng, đoàn viên bên nồi bánh chưng ngày Tết; Rộn ràng Đêm hội Tuổi trẻ chào đón năm mới Giáp Thìn 2024; Nức vị cá nướng ngày Tết của đồng bào Thái miền Tây xứ Nghệ; Xuân về trên những nhịp cầu mới (Báo Nghệ An), Nó nức du xuân tại ngôi đền trên ngọn núi thiêng xứ Nghệ (Báo Tiền phong); Đặc sản xứ Nghệ lên ngôi dịp Tết Nguyên đán (Báo Lao động); Độc đáo lễ hội đền Vua Mai; Đền Chung Sơn, điểm đến linh thiêng đầu năm (Báo Người Lao động); Thương nhớ Tết mùa xưa (Tạp chí Sông Lam); Độc đáo món cá biển kho của ngư dân làng biển dịp Tết (Thông tấn xã Việt Nam); Du khách thập phương hành hương về quê Bác trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn (Báo Pháp luật Việt Nam); Xuân về ấm áp tình quân dân ở Đồn biên phòng Tam Hợp (Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống); Tấp nập du khách đến lễ đền Cờn đầu năm mới; Nét đẹp của người Thái ở Nghĩa Đàn vào dịp tết Nguyên đán; Niềm vui trên những cánh đồng hoa tết (Đài PTTH Nghệ An); Độc đáo hình tượng rồng trên trang phục phụ nữ Thái ở Nghệ An (Báo Phụ nữ Việt Nam); Báo Kinh tế đô thị “Tin ảnh: Nghệ An: Nhiều điểm du Xuân hấp dẫn nhân dân và du khách”; Người dân đi Chùa lễ Phật, cầu an sau giao Thừa (Báo Nghệ An);

Báo Nghệ An (ngày 14/2) đăng bài “Trang trọng Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ”: Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), chùa Đại Tuệ xã Nam Anh (Nam Đàn) tổ chức Lễ Khai bút đầu Xuân. Hàng nghìn người dân và du khách trong và ngoài tỉnh nô nức về chùa tham dự. Tham dự buổi lễ có bà Rachna - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, bà Phan Tú Lan - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam TP Hà Nội. Phía tỉnh Nghệ An có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đại diện các ban, sở, ngành. Khai bút cầu trí tuệ đầu Xuân là hoạt động thường niên của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, 30 em học sinh trong tỉnh có kết quả học tập đặc biệt xuất sắc đã được trao quà khuyến học. Trong không khí trang trọng, chùa Đại Tuệ đã tổ chức nghi thức cho chữ đầu Xuân thể hiện tinh thần hiếu học, cầu trí tuệ, cầu tài của dân tộc...

*** Văn hóa - du lịch**

Báo Nghệ An (11/2) đăng bài “Nghệ An chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa”: Nghệ An là một vùng đất có bề dày lịch sử, từng là đất “phên dậu”, “trọng trấn” của quốc gia và cũng là nơi dừng chân, chung sống của 6 dân tộc anh em Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ô Đu. Dấu ấn di sản văn hóa trên đất Nghệ An vì thế được bộc lộ rõ nét, phản ánh lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của vùng văn hóa xứ Nghệ, vô cùng đa dạng, phong phú. Về di sản văn hóa vật thể, hiện nay, địa bàn tỉnh Nghệ An có 2.602 di tích, danh thắng, trong đó có 492 di tích đã được xếp hạng, gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt, 145 di tích quốc gia và 341 di tích cấp tỉnh. Năm 2023 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đối với di sản văn hóa vật thể, công tác lập hồ sơ xếp hạng, phục hồi, tôn tạo, tu bổ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa di tích thường xuyên được quan tâm và đạt được kết quả quan trọng. Trong năm, đã hoàn thành thủ tục xếp hạng 15 di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt (đền Vua Mai), 2 di tích quốc gia (đền Chín Gian và đền Hào Kiệt) cùng 12 di tích cấp tỉnh.

Báo Kinh tế và Đô thị (ngày 14/2) đăng bài “Nghệ An: Doanh thu du lịch ước đạt 110 tỷ đồng ngày mừng 4 Tết”: Những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa qua thời tiết tại Nghệ An khá thuận lợi, do vậy lượng du khách về với Nghệ An cũng khá đông. Nhiều điểm du lịch, khu di tích, khu văn hóa tâm linh đầu năm mới đón lượng khách lớn về văn cảnh, chiêm bái và du Xuân. Đáng chú ý như Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn), TP Vinh, đền ông Hoàng Mười, đền thờ Vua Quang Trung... Sở Du lịch Nghệ An thông tin, chỉ tính riêng trong ngày mừng 4 Tết Nguyên đán 2024, toàn tỉnh Nghệ An đón khoảng 90.000 lượt khách du lịch tại các điểm du lịch, khu di tích, khu văn hóa tâm linh... doanh thu du lịch ước đạt 110 tỷ đồng. dịp Tết Giáp Thìn năm nay, TP Vinh có nhiều chương trình, hoạt động cũng như công trình phục vụ du khách dịp du Xuân đầu năm mới. Ngày mừng 4 Tết cũng là ngày mà trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động du lịch. Do vậy đây được xem là ngày mà các đơn vị đón lượng lớn du khách về tham quan, chiêm bái, trải nghiệm dịp đầu Xuân năm mới.

Truyền hình Nghệ An (ngày 11/2) đăng bài “Nghệ An: Xử lý nghiêm việc lợi dụng lễ hội hoạt động mê tín dị đoan”: UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động tại các khu di tích, lễ hội, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn việc quản lý và tổ chức các lễ hội, tín ngưỡng và tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống và văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội, tín

ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hóa và trật tự xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước và trong, sau lễ hội,...

Báo Nghệ An (ngày 11/2) đăng bài “Hàng nghìn du khách hành hương về quê Bác trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn”: Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng Xuân ấm áp, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên – (Nam Đàn) nơi lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách những ngày đầu năm mới. Để chuẩn bị đón du khách chu đáo trong dịp Tết, việc trang hoàng cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống hỏa hoạn, đón tiếp, thuyết minh, vệ sinh môi trường... đã được Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên quan tâm, triển khai sớm. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết đã có hàng nghìn du khách về thăm trong niềm vui đón chào Xuân mới và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu...

Truyền hình Nghệ An (ngày 12/2) đăng bài “Du lịch Kỳ Sơn ngày đầu năm”: Những năm gần đây, nhiều gia đình chọn du xuân để tận hưởng không khí mùa Xuân ấm áp, ngắm nhìn vạn vật nảy nở, sinh sôi vào dịp đầu xuân năm mới. Ngoài những địa điểm du lịch trong nước, nước ngoài thì du lịch trong tỉnh được nhiều người dân lựa chọn cho chuyến du xuân của gia đình. Nhiều gia đình đã lựa chọn Kỳ Sơn để du xuân những ngày đầu năm. Kỳ Sơn không chỉ thu hút du khách trong tỉnh mà còn có du khách quốc tế...

Truyền hình Nghệ An (ngày 12/2) đăng bài “Các điểm đến thu hút du khách những ngày đầu xuân”: Năm nay, thời tiết những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024 khá lý tưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân. Nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, ngắm cảnh và check-in như phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu, chùa Cổ Am (Diễn Châu), Khu Di tích Kim Liên, chùa Đại Tuệ...

Báo Kinh tế và Đô thị (ngày 13/2) đăng bài “Nghệ An: Nhiều khu di tích, điểm văn hóa tâm linh thu hút du khách”: Thông tin phản ánh dịp đầu Xuân mới, nhiều khu di tích, điểm tham quan, văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh thu hút rất đông du khách. Nhất là Khu di tích Kim Liên, đền Hoàng Mười, đền Vua Quang Trung... đã thu hút hàng vạn du khách vào những ngày này. Không chỉ đến để chiêm bái, du khách đến đây còn với tâm trạng phấn khởi, được hưởng trọn không khí trong lành, cầu mong năm mới mọi điều hanh thông, may mắn.

Báo Nghệ An (ngày 12/2) đăng bài “Khai thác di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch Cửa Lò”: Là thị xã du lịch nổi tiếng có bãi cát đẹp, nước biển

trong xanh và ẩm thực hấp dẫn, Cửa Lò còn thu hút du khách nhờ dày dặn các di sản văn hóa đậm bản sắc xứ Nghệ và hồn quê Việt nói chung. Thị xã Cửa Lò hiện có 40 di sản văn hóa vật thể đã được đưa vào danh mục kiểm kê, trong đó có 13 di tích đã được xếp hạng gồm 4 di tích Quốc gia và 9 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh di sản văn hóa vật thể, trên địa bàn thị xã Cửa Lò còn tồn tại và phát triển 6 loại hình với 97 di sản văn hóa phi vật thể. Thị xã Cửa Lò có 5 lễ hội truyền thống được tổ chức định kỳ 2-3 năm một lần, có 1 Lễ hội Du lịch được tổ chức thường niên mỗi năm một lần. Đây là những lễ hội truyền thống văn hóa tiêu biểu của địa phương phục vụ phát triển du lịch. Các di tích lịch sử, văn hóa được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng trộm cắp hiện vật, cháy nổ, an ninh trật tự tại di tích. Để bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, thị xã đã xây dựng chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động bảo tồn di sản, đặc biệt là gắn với phát triển kinh tế - xã hội. ..

Báo Đảng Cộng sản (ngày 13/2) đăng bài “Nghệ An đẩy mạnh phát huy giá trị văn hoá các lễ hội truyền thống”: So với nhiều địa phương trên cả nước, Nghệ An được xem là một vùng đất có nhiều lễ hội truyền thống, đây là một lợi thế giúp Nghệ An có thể khai thác loại hình du lịch lễ hội để thu hút du khách. Theo số liệu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2011-2021, toàn tỉnh Nghệ An có 78 lễ hội truyền thống, chủ yếu diễn ra ở các xã, thôn, làng, bản... với không gian, quy mô trong phạm vi hẹp. Năm nay, các lễ hội cổ truyền của Nghệ An sẽ có nội dung cân đối hài hoà giữa phần lễ và phần hội. Linh hồn của lễ hội chính là các nghi lễ truyền thống bản địa, thông qua đó nêu cao tính gắn kết cộng đồng, nhu cầu hưởng thụ văn hoá và đặc biệt là thể hiện tình cảm của con người gửi gắm những ước vọng vào một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Cũng trong phần lễ sẽ toát lên những giá trị văn hóa cũng như bản sắc độc đáo, thông qua trang phục, văn cúng, các tục hèm trong các nghi thức như: Lễ Khai quang, lễ cáo Trung Thiên, lễ Yết, lễ Rước, lễ Đại tế, lễ tạ... là giá trị văn hóa phi vật thể. Phần hội được các địa phương tổ chức đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Các hoạt động dịch vụ được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn về mọi mặt cho du khách về dự lễ hội.

*** Giáo dục**

Truyền hình Quốc hội (9/2) đưa tin “Về huyện có nhiều trường hợp “tảo hôn” nhất tỉnh Nghệ An”: Huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An...nơi đã ghi nhận hàng trăm vụ tảo hôn năm 2023. Đặc biệt đã có gần 120 học sinh Trung học cơ sở bỏ học kết hôn. Nhiều chuyên gia cho rằng, dịp tết âm lịch là thời điểm thường diễn ra tảo hôn, chiếm khoảng 80%. Khi các học sinh nghỉ tết và tham

gia các trò vui chơi và sự kiện phong tục địa phương. Gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Khoảng 60% các cặp tảo hôn là nhằm giải quyết hậu quả mang thai ngoài ý muốn. Để đẩy lùi tình trạng trên, năm nay vào thời điểm cận tết. Chính quyền huyện Kỳ Sơn đã phối hợp ngành giáo dục, công an tăng cường công tác tuyên truyền. Năm 2023 huyện Kỳ Sơn ghi nhận hàng trăm vụ tảo hôn, riêng ngành giáo dục có 119 học sinh đang theo học lớp 6 đến lớp 9 bỏ học để kết hôn. Để đẩy lùi tình trạng này, huyện cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc vận động, tuyên truyền. Đặc biệt là thời điểm cận tết. Năm 2023 huyện Kỳ Sơn cũng đã xử phạt hành chính với gần 300 trường hợp vi phạm về tảo hôn. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, việc gia tăng và trẻ hóa tảo hôn là đi ngược lại với chủ trương phát triển của xã hội, trong năm 2024 tỉnh sẽ quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi. Trong đó việc quy trách nhiệm cụ thể, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng tảo hôn cũng sẽ được thực hiện.

VOV.vn (ngày 13/2) đăng bài “Tết của những người thầy "luôn rùng, lợi suôi" mời học sinh đến lớp”: Cô Vi Thị Nhung, giáo viên Trường THCS Châu Thôn, Nghệ An chia sẻ “Giáo viên vùng cao chẳng bao giờ nghĩ đến thưởng Tết hay quà Tết của học sinh. Điều mong mỏi lớn nhất là học sinh sau kỳ nghỉ Tết vẫn trở lại trường học đầy đủ. Trước Tết, các thầy cô trong trường cùng góp tiền để mua quà Tết trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em yên tâm học tập. Hàng năm, các thầy cô cũng nhận nuôi đỡ đầu cho những học sinh đặc biệt khó khăn. Dù đồng lương giáo viên không nhiều, nhưng chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các em, để các em đến gần hơn với con chữ”... Những năm gần đây, Trường THCS Châu Thôn được các cấp quan tâm hỗ trợ, cơ sở vật chất đã phần nào khang trang hơn trước. Tuy nhiên lại không có chế độ cho học sinh ăn bán trú. Để tạo điều kiện cho học sinh ở xa, khuyến khích các em đi học, nhà trường tận dụng 1 số phòng học cũ làm chỗ cho các em nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Giáo viên trong trường vẫn đảm nhiệm công tác chăm sóc học sinh bán trú, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ chế độ hỗ trợ nào. Cô Nhung hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách đặc thù hỗ trợ giáo viên...

VOV.vn (ngày 13/2) đăng bài “Tết của những người thầy "luôn rùng, lợi suôi" mời học sinh đến lớp”: Cô Vi Thị Nhung, giáo viên Trường THCS Châu Thôn, Nghệ An chia sẻ “Giáo viên vùng cao chẳng bao giờ nghĩ đến thưởng Tết hay quà Tết của học sinh. Điều mong mỏi lớn nhất là học sinh sau kỳ nghỉ Tết vẫn trở lại trường học đầy đủ. Trước Tết, các thầy cô trong trường cùng góp tiền để mua quà Tết trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em yên tâm học tập. Hàng năm, các thầy cô cũng nhận nuôi đỡ đầu cho những học sinh đặc biệt khó khăn. Dù đồng lương giáo viên không nhiều, nhưng chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các em, để các em đến gần hơn

với con chữ”... Những năm gần đây, Trường THCS Châu Thôn được các cấp quan tâm hỗ trợ, cơ sở vật chất đã phần nào khang trang hơn trước. Tuy nhiên lại không có chế độ cho học sinh ăn bán trú. Để tạo điều kiện cho học sinh ở xa, khuyến khích các em đi học, nhà trường tận dụng 1 số phòng học cũ làm chỗ cho các em nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Giáo viên trong trường vẫn đảm nhiệm công tác chăm sóc học sinh bán trú, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ chế độ hỗ trợ nào. Cô Nhung hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách đặc thù hỗ trợ giáo viên...

*** Giao Thông**

Truyền hình An ninh TV (10/2) phản ánh “*Công an Nghệ An xuyên Tết xử lý vi phạm nồng độ cồn*”: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, lực lượng CSGT Công an Nghệ An tiến hành trực 100% quân số; tuần tra khép kín 24/24h “xuyên đêm, xuyên Tết” tập trung xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân. Ngay trong đêm Giao thừa, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua công tác tuần tra kiểm soát cũng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm khác. Quá trình làm việc, lực lượng CSGT thực hiện đúng theo quy định, quyết tâm không để tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, CSGT Công an Nghệ An cũng sẽ chủ động các phương án phân luồng, kịp thời điều tiết khi lưu lượng phương tiện đông; tăng cường giúp đỡ người dân bằng những hành động thiết thực trong những ngày Tết và khi người dân quay trở lại sau kỳ nghỉ.

Liên quan đến nội dung này, Báo Nghệ An (10/2) đăng bài “*Cảnh sát giao thông Nghệ An trực 100% quân số, kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết*”; Báo Lao động thủ đô “*Nghệ An: Tước giấy phép lái xe 147 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hai ngày Tết*”; Báo Pháp luật Việt Nam “*Nghệ An: Đảm bảo an ninh, an toàn đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024*”; “*Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết*”; Đài PTTH Nghệ An “*Nghệ An xử lý nhiều hành vi nguy hiểm trong ngày Tết*”; Báo Nghệ An “*PS ảnh: Tổ 373 Công an Nghệ An: Sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm dịp Tết; Cảnh sát giao thông Nghệ An trực 100% quân số, kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết; Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý trên 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 ngày Tết*”.

Báo Nghệ An (10/2) đưa tin “*Đầu năm 2024 Nghệ An có gần 2.000 xe ô tô đăng ký mới*”: Đầu năm 2024, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 1.948 xe, so với cùng thời điểm năm 2023 là 1.310 xe. Theo thống

kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30/12/2023, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 20.000 xe. Đến ngày 31/12/2023, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 177.533 xe ô tô các loại, trong đó xe ô tô con trên 90.000 xe, còn lại là xe tải.

Liên quan đến nội dung này, Báo Tuổi trẻ (11/2) đưa tin “*Sau Hà Nội và TP.HCM, Nghệ An xếp thứ ba về mua ô tô nhiều nhất cả nước*”.

Báo Tiền phong (11/2) đưa tin “Xe máy bốc cháy sau khi đâm đổ cổng bê tông, một người tử vong”: vào khoảng 15h cùng ngày (mùng 3 Tết Giáp Thìn) tại khu vực cổng làng Yên Tân, xã Giang Sơn Đông, một nam thanh niên (chưa xác định được danh tính) điều khiển xe máy BKS 37N1-150.xx chở một thanh niên khác di chuyển trên đường với tốc độ khá lớn. Khi đến khu vực cổng chào của làng, chiếc xe máy lao thẳng vào mảng tường bằng bê tông của cổng chào. Cú va đập mạnh khiến xe máy lao xuống ruộng, bị mảng tường bê tông vỡ đè lên. Theo người dân địa phương, sau tiếng động mạnh do va chạm, có một tiếng nổ phát ra. Người dân đến nơi thấy bức tường bê tông đổ, vỡ, đè lên xe máy và hai nạn nhân, xe máy bốc cháy. Khi mọi người dập tắt lửa, phát hiện một nạn nhân tử vong. Người còn lại bị thương nặng, được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Được biết, trên người các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Báo Nghệ An (13/2) đăng bài “Xuân về trên những nhịp cầu mới”: Nghệ An là tỉnh có địa hình đa dạng, có nhiều sông, suối, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, phát triển kinh tế của các địa phương, đặc biệt là các huyện vùng sâu, vùng xa. Để tạo bước phát triển đột phá về giao thông, xóa bỏ các điểm cách trở do sông, suối, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn trong mùa mưa lũ và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, đem lại diện mạo mới cho các mọi vùng quê, những năm qua, Nghệ An đã và đang xây dựng được nhiều cây cầu mới, tô điểm thêm cho quê hương nét hiện đại, năng động kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như cây cầu xã Châu Thắng, huyện Quỳnh Châu, được xây dựng trong năm 2023, với nguồn vốn đầu tư 44 tỷ đồng; xã Bắc Thành (Yên Thành) vừa được đưa vào sử dụng 2 cây cầu mới bắc qua kênh Đào do Dự án JICA (Nhật Bản) xây dựng, Nghệ An đang tích cực xây dựng cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, nối 2 huyện Thanh Chương và Đô Lương, dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Theo báo của Sở GTVT Nghệ An, từ năm 2020 đến nay, bằng các nguồn vốn lồng ghép, như nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB), nguồn vốn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nghệ An đã triển khai xây dựng mới được trên 250 cầu dân sinh.

*** An ninh pháp luật**

Báo Nghệ An (10/2) đăng bài “Đêm Giao thừa, Công an Nghệ An phát hiện 59 đối tượng sử dụng pháo trái phép”: Bên cạnh bắt giữ các đối tượng sản xuất, tàng trữ pháo trái phép, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời phát hiện 59 đối tượng sử dụng pháo trái phép. Công an các huyện, thành, thị thành lập 81 tổ công tác phòng, chống pháo trên địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện toàn diện các giải pháp phòng, chống pháo. Huy động hơn 2.000 CBCS xuống địa bàn tham gia phòng, chống pháo. Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp thành lập 640 tổ công tác tuần tra đảm bảo ANTT và phòng, chống pháo trong đêm Giao thừa với hơn 6.400 CBCS tham gia (bao gồm cả lực lượng Công an xã, phường, bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ ANTT ở cơ sở) thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo. Kết quả, phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng sản xuất pháo trái phép, thu giữ 0,25 kg pháo; 9 vụ, 9 đối tượng tàng trữ pháo trái phép, thu 6,8 kg pháo; 59 vụ, 59 đối tượng sử dụng pháo trái phép; vận động thu hồi 4,5 kg pháo, 33 quả pháo, 0,425 kg thuốc nổ.

Báo Nghệ An (9/2) đưa tin “Triệt xóa băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo công dân Việt Nam”: Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố có liên quan triệt phá nhóm 32 đối tượng người Việt Nam làm việc tại nước ngoài giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 200 tỷ đồng.

*** An sinh xã hội**

Báo Nhân dân (8/2) đăng bài “Nghệ An chung tay lo Tết cho người nghèo”: Mỗi độ Tết đến xuân về, phong trào “Tết vì người nghèo” ở Nghệ An lại lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội, từ hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể cho đến doanh nghiệp, nhà hảo tâm; tạo điều kiện cho người nghèo, người khó khăn, nhất là khu vực miền núi, biên giới, nhà nhà đều có Tết vui, Tết ấm. Qua 11 năm thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo”, tỉnh đã kêu gọi được hơn 726 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ quà Tết cho gần một triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ sinh kế cho hơn 2.000 hộ nghèo khác... Những năm đầu, tại mỗi chương trình thường vận động được từ 40-50 tỷ đồng, sau đó tăng dần lên và gần đây lên hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” huy động được hơn 137 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 188 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng hành với Nghệ An, dịp

Tết này, các bộ, ban, ngành trung ương cũng dành nhiều suất quà hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Truyền hình Quốc hội (13/2) đăng bài “Nghệ An: Hàng nghìn người dân được đón tết trong những ngôi nhà tình nghĩa”: Trong năm 2023 tỉnh Nghệ An đã xây dựng gần 5300 ngôi nhà, trao đến các hộ dân nghèo hân hoan đón tết. Kỳ Sơn là một huyện nghèo vùng biên Nghệ An. Địa hình phức tạp, giao thông cách trở. Toàn huyện có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chịu nặng nề của trận lũ lịch sử cuối năm 2022, hàng ngàn ngôi nhà và tài sản bị cuốn trôi. Năm 2023 tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Tích cực, khẩn trương... hàng nghìn chiến sỹ, người dân và các phương tiện đã được huy động...đào núi...vượt sông...vận chuyển cát sỏi vật liệu....Sau 10 tháng, toàn tỉnh đã làm được 5322 ngôi nhà. Riêng huyện Kỳ Sơn, gần 1800 ngôi nhà mới đã được giao đến tay các hộ gia đình khó khăn. An cư mới lạc nghiệp...có nhà mới, người dân dần ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế để thoát nghèo. Tết này có lẽ là cái Tết ấm áp và đầm ấm nhất của họ.

*** Một số vấn đề khác**

Báo Nghệ An (12/2) đăng bài “Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo”: Trong số 5 trước tác đầu tiên viết về “Bãi Cát Vàng” thì đã có tới 4 trước tác do người Nghệ An là tác giả (hoặc đồng tác giả). Đây thực sự là niềm tự hào lớn lao của đất và người xứ Nghệ. Các tác giả đều sinh ra lớn lên tại mảnh đất Nghệ An, không phải là địa phương quản lý hành chính “Bãi Cát Vàng”, tuy nhiên, họ luôn xem phần lãnh thổ, lãnh hải của Đảng Trong đều là phần máu thịt của Tổ quốc và dân tộc. Chính vì vậy, họ đều có trách nhiệm bảo vệ, ghi chép rất sớm, đầy đủ, nghiêm túc, liên tục, xuyên suốt, đồng nhất. Qua đó, có thể thấy, việc quản lý “Bãi Cát Vàng” dưới thời các chúa Nguyễn đã trở thành một hệ thống rất chặt chẽ và quy củ, và quan trọng hơn là ý thức của người Việt đối với lãnh thổ và lãnh hải không phân biệt thể chế hay quan điểm chính trị, khẳng định quyền làm chủ của người Việt đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước thế kỷ XVII.

Báo Nghệ An (13/2) đăng bài “Tương Dương đột phá trong xây dựng nông thôn mới”: Đến nay Tương Dương nằm trong số ít các huyện 30a trong cả nước có xã đạt chuẩn nông thôn mới với 4 xã, 6 bản đạt chuẩn. Kết quả đó phản ánh rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Sự chung sức đồng lòng của người dân và cũng là động lực để huyện Tương Dương phấn đấu nâng số lượng xã NTM và xây dựng xã NTM nâng cao. Tam Quang là xã biên giới đầu tiên của

huyện Tương Dương và của tỉnh Nghệ An về đích NTM vào cuối năm 2017, hiện nay, xã đang trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao. Điều dễ nhận thấy hiện nay, ngoài những con đường bê tông nối dài vào tận xóm, bản, nhà cửa khang trang, là nhiều mô hình kinh tế được triển khai. Việc Tương Dương nằm trong số ít các huyện 30a trong cả nước có xã đạt chuẩn NTM sớm, phản ánh rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân ở đây. Đáng nói, bằng các nguồn kinh phí, nguồn hỗ trợ, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở cho hộ nghèo... Ngoài ra, huyện lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề; hỗ trợ máy móc, cây, con giống; hỗ trợ người dân tiếp cận nhiều thông tin để định hướng phát triển kinh tế bền vững, được tập huấn, hướng dẫn về cách thức sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả.

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Biên tập: Trần Anh Tuấn

Trưởng phòng Thông tin báo chí Xuất bản

Tổng hợp, biên soạn: Đặng Thị Vân Anh

Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản

Mọi thông tin liên quan tới công tác quản lý nhà nước về báo chí xin liên hệ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An).

Địa chỉ: số 06, đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh

Điện thoại: (0238). 3599.522